

Số: /BC-UBND

Tân linh, ngày tháng 01 năm 2024

BÁO CÁO

Đánh giá kết quả đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn xã Tân Linh

I. Khái quát đặc điểm, tình hình

Tân Linh là một xã nằm cách trung tâm huyện 7 km về phía đông bắc, toàn xã có tổng diện tích tự nhiên là 2.301,04ha, được phân bổ làm 14 xóm với tổng số 1625 hộ, dân số 6142 nhân khẩu, số hộ nghèo là 72 hộ, cận nghèo là 88 hộ, xã có 8 dân tộc sinh sống. xã Tân Linh thuộc xã loại I trong các xã theo quy định về phân loại đơn vị hành chính. Đời sống nhân dân trong xã tập chung sản xuất chủ yếu là nông nghiệp, lâm nghiệp và trồng chè. Các dự án của nhà nước đầu tư vào phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng các cơ sở hạ tầng được xã tiếp nhận thực hiện, quy hoạch đều đạt các chỉ tiêu. Đã thực hoàn thành xây dựng nông thôn mới năm 2018.

Thuận lợi: Được sự quan tâm giúp đỡ của Ủy ban nhân dân huyện và trực tiếp là Sở Tư pháp tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức mở các lớp tập huấn về công tác tiếp cận pháp luật, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ về công tác hòa giải cơ sở, tuyên truyền pháp luật. Vì vậy góp phần thuận lợi cho công tác xây dựng xã Tân Linh đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022.

Khó khăn: Kinh phí của địa phương dành cho công tác này còn hạn chế, mức độ dân trí của người dân chưa được đồng đều, do đó có phần hạn chế cho việc thực hiện công tác chuẩn tiếp cận pháp luật tại địa phương.

II. Kết quả đánh giá đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

1. Kết quả đạt được

1.1. Về chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện.

Căn cứ Quyết định số: 619/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Căn cứ Thông tư số: 07/2017/TT-BTP ngày 28/7/2017 của Bộ tư pháp quy định về điểm số, hướng dẫn cách tính điểm các chỉ tiêu tiếp cận pháp luật, hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật và một số nội dung về xây dựng xã, phường, thị trấn, đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Đảng ủy, HĐND, UBND xã Tân Linh đã tổ chức triển khai, xây dựng Kế hoạch và thực hiện Kế hoạch công tác tiếp cận pháp luật năm 2023.

Tổ chức triển khai, quán triệt sâu rộng tại các hội nghị triển khai kế hoạch hướng dẫn mọi thủ tục theo các văn bản quy định của các cấp đã ban hành tại các hội nghị giao ban của UBND xã và hội nghị giao ban các trưởng xóm, các bí thư chi bộ, các ban ngành đoàn thể của xã.

UBND xã đã tổ chức triển khai các điều kiện để xây dựng địa phương đạt chuẩn TCPL, phân công công chức Tư pháp - Hộ tịch xã tham mưu cho UBND xã là đầu mối triển khai thực hiện công tác TCPL, phân công từng công chức tham mưu thực hiện các tiêu chí về TCPL cho người dân tại địa phương.

Việc xây dựng quy chế hoạt động của các bộ phận và các văn bản chỉ đạo điều hành các nội dung liên quan đến tiếp cận pháp luật.

Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả do đồng chí Chủ tịch UBND xã trực tiếp phụ trách. Có lịch tiếp công dân của lãnh đạo UBND xã, thường trực luân phiên tại Bộ

phận tiếp nhận và trả kết quả vào các ngày trong tuần; với nhiệm vụ để tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền, giải quyết các công việc trong ngày theo cơ chế một cửa.

Phân công nhiệm vụ cán bộ công chức làm việc tại bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả gồm các chức danh sau: Công chức Tư pháp - Hộ tịch, Công chức Địa chính - Xây Dựng - Môi trường, Công chức Văn hóa, Văn Phòng, Công An, Quân sự. Niêm yết công khai thủ tục hành chính. Chấp hành quy chế hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Giải quyết công việc đúng trình tự, thủ tục, thời gian quy định. Đảm bảo sự hài lòng của mọi tổ chức - cá nhân.

Phân công Bộ phận công an - Quân sự xã triển khai nhiệm vụ theo kế hoạch đã xây dựng, đảm bảo tốt các nhiệm vụ giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, kinh tế xã hội phát triển, xóa đói giảm nghèo, tệ nạn xã hội giảm.

Thực hiện tốt quy chế phối hợp với Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể trong việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở. Tuyên truyền thực hiện mọi chính sách pháp luật, phổ biến giáo dục pháp luật, công khai mọi văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính có giá trị áp dụng chung trực tiếp đến tổ chức, cá nhân trên địa bàn xã, tăng cường khả năng tiếp cận pháp luật cho người dân.

Tham mưu ban hành văn bản chỉ đạo, các kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao để thi hành Hiến pháp, pháp luật, chỉ đạo của cấp trên tại địa phương và triển khai đúng yêu cầu, tiến độ công việc. Thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đúng trình tự, thủ tục, thời gian. Duy trì hoạt động 14 tổ hòa giải ở cơ sở, các tổ viên tổ hòa giải đã được tập huấn nghiệp vụ hòa giải, đáp ứng được yêu cầu thực hiện nhiệm vụ. 14 xóm vẫn duy trì thực hiện hương ước năm 2023 được UBND huyện cho phép tổ chức thực hiện. Đảm bảo giữ vững an ninh - Quốc phòng, môi trường, văn hóa, an toàn thực phẩm, thu ngân sách nhà nước vượt mức huyện giao, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, hoàn thành các tiêu chí về xây dựng Nông thôn mới theo kế hoạch và xây dựng nông thôn mới nâng cao.

1.2. Về đánh giá, công nhận, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

a) Kết quả thực hiện các tiêu chí tiếp cận pháp luật:

- Có 5/5 tiêu chí tiếp cận pháp luật đạt từ 50% trở lên tổng số điểm tối đa.

- Có 0/5 tiêu chí tiếp cận pháp luật đạt dưới 50% tổng số điểm tối đa.

- Tổng số điểm bị trừ: 5,5. (điểm).

- Tổng số điểm đạt được của 5 tiêu chí: 94,5/100. (điểm); số điểm sau khi làm tròn là: 94,5 (điểm).

b) Đối chiếu với các điều kiện công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

- Điều kiện về tổng số điểm của từng tiêu chí: Đạt.

- Điều kiện về tổng số điểm của các tiêu chí: Đạt.

- Điều kiện về tổng số điểm đánh giá sự hài lòng của tổ chức, cá nhân khi thực hiện thủ tục hành chính: Đạt.

- Điều kiện về cán bộ công chức cấp xã vi phạm kỷ luật theo quy định: Không có cán bộ, công chức vi phạm kỷ luật trong năm 2023. (Đạt).

c) Trên cơ sở tổng hợp, đánh giá, chấm điểm các tiêu chí tiếp cận pháp luật và kết quả cuộc họp Ủy ban nhân dân xã. Ủy ban nhân dân xã Tân Linh tự đánh giá: **Đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định.**

2. Những tác động

Đánh giá địa phương đạt chuẩn tiếp cận pháp luật nhằm thúc đẩy, nâng cao trách nhiệm của cơ quan, tổ chức và cá nhân trong việc triển khai các thiết chế tiếp cận pháp luật, bảo đảm điều kiện đáp ứng nhu cầu nâng cao nhận thức pháp luật, thực hiện, bảo vệ và phát huy quyền và lợi ích hợp pháp của công dân ngay tại cơ sở; phát huy được vai trò của pháp luật trong đời sống xã hội, góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

3. Thuận lợi, vướng mắc, bất cập.

Thuận lợi:

Năm 2023: Được sự quan tâm chỉ đạo của UBND Tỉnh, UBND huyện và các phòng ban chuyên môn của huyện, sự chỉ đạo sát sao của Đảng uỷ, HĐND xã, sự phối hợp giữa MTTQ và các ban ngành đoàn thể trong công tác xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023, nhất là trong công tác chỉ đạo, triển khai, hướng dẫn và tuyên truyền nâng cao nhận thức trong cán bộ và nhân dân.

Thực hiện cải cách thủ tục hành chính và thực hiện dân chủ ở cơ sở đã góp phần quan trọng vào việc xây dựng chính quyền cơ sở vững mạnh, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân.

Khó khăn: Nhận thức của cán bộ và nhân dân về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của việc xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật còn hạn chế. Cơ chế phối hợp chưa đồng bộ.

III. Hạn chế, tồn tại và nguyên nhân

1. Hạn chế, tồn tại.

Nhận thức về nội dung, ý nghĩa về công tác tiếp cận pháp luật của cán bộ còn chưa thực sự được đầy đủ và chú trọng đến công tác này.

Việc xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo Quyết định số: 619/QĐ-TTg còn một số tiêu chí khó đánh giá.

2. Nguyên nhân.

Xây dựng xã chuẩn tiếp cận pháp luật liên quan đến nhiều bộ phận nên công tác thực hiện cần sự phối hợp đồng bộ.

Việc nắm bắt chủ trương, phương pháp thực hiện, nội dung chuyên sâu đối với cán bộ công chức phụ trách còn hạn chế, ảnh hưởng đến công tác tuyên truyền, phổ biến về nhiệm vụ này.

IV. Giải pháp nâng cao hiệu quả xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Cải thiện điều kiện tiếp cận pháp luật cho người dân

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền về ý nghĩa, tác động của công tác xây dựng, đánh giá TCPL, trên cơ sở đó xác định cụ thể trách nhiệm của các cán bộ công chức chuyên môn trong xã, các ban ngành đoàn thể liên quan trong việc xây dựng địa phương bảo đảm việc TCPL cho người dân gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, kế hoạch triển khai nhiệm vụ được giao để thi hành pháp luật, chỉ đạo của cấp trên tại địa phương và triển khai đúng yêu cầu tiến độ.

Bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để đảm bảo tham mưu cho UBND xã trong công tác chỉ đạo xây dựng và đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật tại cơ sở.

Làm tốt công tác tuyên truyền PBGDPL, hỗ trợ kinh phí, cơ sở vật chất cho các hoạt động bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ PBGDPL; Hòa giải cơ sở; Cải cách thủ tục hành chính; Thực hiện dân chủ ở cơ sở, để nâng cao điều kiện TCPL của người dân

tại cơ sở. Tăng cường cơ chế phối hợp giữa các cơ quan ban ngành đoàn thể trong xã trong việc xây dựng và cải thiện điều kiện TCPL của người dân tại cơ sở.

Thường xuyên kiểm tra để kịp thời khắc phục những hạn chế, yếu kém trong việc triển khai thực hiện, đồng thời biểu dương nhân rộng điển hình để đội ngũ cán bộ - công chức và nhân dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, lợi ích của việc xây dựng địa phương đạt chuẩn TCPL của người dân tại cơ sở.

V. Kiến nghị, đề xuất

Biểu dương kịp thời các cá nhân, tập thể trong thực hiện tốt công tác tiếp cận pháp luật ở cơ sở. Cần hỗ trợ kinh phí cho công tác này nhằm nâng cao hiệu quả, trách nhiệm và tầm quan trọng cho nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh - Quốc phòng tại địa phương.

Trên đây là báo cáo đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật xã Tân Linh năm 2023./.

Nơi nhận:

- Phòng tư pháp huyện;
- TT Đảng ủy, TTHĐND xã;
- Chủ tịch, Phó CTUBND xã;
- MTTQ, các ngành đoàn thể xã;
- Lưu: VT,TP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Anh Tuấn